

ทิสโก้เปิดตัวเงินฝากพิเศษ ชูดอกเบี้ยสูง 3.2 – 3.4%ต่อปี ตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งให้ชีวิต



18 เม.ย. 55 – ธนาคารทิสโก้ตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งให้ชีวิต ออกเงินฝากพิเศษอายุ 5 เดือน และ 10 เดือน ชูดอกเบี้ยสูง 3.2%ต่อปี และ 3.4%ต่อปี ตามลำดับ เพิ่มทางเลือกสำหรับผู้ออมเงิน ด้าน TISCO Wealth ชี้การแข่งขันในตลาดเงินฝากเริ่มชะลอตัว แนะนำลงทุนในเงินฝากอายุสั้นไม่เกิน 1 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มดอกเบี้ยที่อาจปรับเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี

นายพิชา รัตนธรรม หัวหน้าสายงานธุรกิจธนบดี ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (Mr. Picha Ratanatam, Head of Wealth Management, TISCO Bank Plc.) เปิดเผยว่า ธนาคารทิสโก้ได้ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากพิเศษอายุ 5 เดือน และ 10 เดือน โดยให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 3.2% ต่อปี และ 3.4%ต่อปี ตามลำดับ สำหรับวงเงินฝากตั้งแต่ 5 แสนบาทขึ้นไป เพื่อเพิ่มทางเลือกการออมให้กับลูกค้าที่มองหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ให้ผลตอบแทนอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ และมีอายุที่ไม่ยาวจนเกินไปในยุคที่ดอกเบี้ยยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ โดย TISCO Wealth บริการที่ปรึกษาทางการเงินและการเงินอย่างครบวงจรของธนาคารทิสโก้ มองว่า การแข่งขันในตลาดเงินฝากชะลอตัวลง เนื่องจากธนาคารต่างๆ ลดการจัดโปรโมชั่นตัวแลกเงิน แต่อาจเห็นโปรโมชั่นเงินฝากพิเศษที่มีการกำหนดระยะเวลาบ้าง คาดว่าจะได้เห็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและตัวแลกเงินที่มีระยะเวลา 3 – 6 เดือน อยู่ที่ประมาณ 3.00% – 3.125% เนื่องจากแนวโน้มดอกเบี้ยนโยบายที่คาดว่าจะคงที่ในระดับ 3.00% จนถึงสิ้นปี อีกทั้งจากเรื่องต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการหักเงินค่าธรรมเนียมในกองทุนฟื้นฟู ทำให้สถาบันการเงินจึงระมัดระวังในการออกปีอี

อย่างไรก็ตามคาดว่าแม้อัตราผลตอบแทนปรับลดลงบ้าง แต่ถือว่าเป็นระดับที่ยังน่าสนใจและให้ผลตอบแทนชนะเงินเฟ้อพื้นฐาน จึงแนะนำการลงทุนในผลิตภัณฑ์เงินฝากหรือตัวแลกเงินอายุสั้นไม่เกิน 1 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มดอกเบี้ยที่อาจปรับตัวเพิ่มขึ้นจากอัตราเงินเฟ้อที่มีการเร่งตัว ซึ่งเป็นผลมาจากความกังวลจากการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ และความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่อาจยืดเยื้อจะเป็นปัจจัย สนับสนุนราคาน้ำมันอย่างต่อเนื่อง และจะกระทบต่อราคาสินค้าภายในประเทศ โดยเชื่อว่าปลายปี 2555 ความเสี่ยงที่เงินเฟ้อจะปรับตัวสูงขึ้นนั้น มีความเป็นไปได้มากขึ้นหากราคาน้ำมันยังอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง

“ผลิตภัณฑ์เงินฝากพิเศษอายุ 5 เดือน และ 10 เดือน ของธนาคารทิสโก้ นับเป็นทางเลือกที่จะมาช่วยตอบโจทย์ทางการเงินให้กับผู้ฝากเงินได้เป็นอย่างดี เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่น่าเสนอนั้นอยู่ในระดับที่สูง เมื่อเทียบกับอัตรา

ดอกเบี้ยเงินฝากทั่วไปที่มีอายุเท่า ๆ กัน ประกอบกับระยะเวลาฝากที่ไม่สั้นและไม่ยาวจนเกินไป ยังช่วยให้ไม่เสียโอกาสในการรับผลตอบแทนจะทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่อาจปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วยปลายปีอีกด้วย นับเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ทิสโก้ได้คัดสรรมาเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งให้ชีวิต” นายพิชา กล่าว

ทั้งนี้ ธนาคารทิสโก้จะเริ่มให้บริการผลิตภัณฑ์เงินฝากพิเศษอายุ 5 เดือน และ 10 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.2% ต่อปี และ 3.4% ต่อปี ตามลำดับ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2555 เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หรือที่ TISCO Contact Center โทร 02 633 6000